

THÔNG BÁO
CÔNG TÁC MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015
(Tại kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa VI)

Thực hiện trách nhiệm tham gia xây dựng chính quyền của MTTQVN theo quy định; Thay mặt Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh, tôi xin trình bày trước kỳ họp 17 HĐND tỉnh khóa VI những nội dung Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2015 như sau:

I. VỀ TÂM TƯ, NGUYỆN VỌNG CHUNG CỦA NHÂN DÂN TRONG TỈNH

Những tháng đầu năm 2015, nền kinh tế - xã hội của tỉnh ta tiếp tục ổn định và tăng trưởng khá, an sinh xã hội được đảm bảo, an toàn xã hội được giữ vững. Nhân dân đánh giá cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp trong tỉnh và hăng hái thi đua, nỗ lực khắc phục khó khăn thực hiện chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền. Việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, nhất là ngày Hội thống nhất non sông, kỷ niệm 40 năm giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước; 125 năm ngày sinh Bác Hồ được tổ chức trọng thể, tạo niềm tin, phấn khởi trong nhân dân; tăng cường, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, chung sức xây dựng quê hương giàu đẹp.

Nhân dân quan tâm sâu sắc việc triển khai tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến đến Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI và Đại hội XII của Đảng, mong muốn việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp phải thật sự dân chủ, đoàn kết, phát huy trí tuệ của Đảng bộ và nhân dân để đề ra các chủ trương, giải pháp đúng đắn thúc đẩy sự phát triển của quê hương Quảng Trị anh hùng; đồng thời lựa chọn những người thực sự có tài, có đức tham gia cấp ủy các cấp.

Nhân dân hoan nghênh và rất quan tâm theo dõi việc thực hiện các chương trình giám sát do MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp triển khai ở các lĩnh vực có ý nghĩa thiết thực đến với người dân. Mong muốn HĐND và MTTQVN các cấp trong tỉnh phát huy hơn nữa trách nhiệm và nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Tuy nhiên, nhân dân vẫn băn khoăn, lo lắng trước sự biến đổi bất thường của khí hậu, hạn hán kéo dài gây thiệt hại lớn đối với sản xuất và ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt; tình hình sản xuất, phát triển kinh tế của tỉnh chưa cao, chưa

thật bền vững; chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) còn thấp; chưa có nhiều ngành, lĩnh vực kinh tế mũi nhọn, thực sự tạo bước đột phá, làm động lực thúc đẩy nền kinh tế địa phương phát triển nhanh, bền vững. Nhân dân còn lo lắng, băn khoăn về tính phù hợp thực tế của việc đổi mới kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2015; về chất lượng khám chữa bệnh, về tính công khai minh bạch trong niêm yết giá thuốc, dịch vụ y tế .v.v...

Nhiều vấn đề về kiểm soát thị trường, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, tai nạn giao thông còn diễn biến phức tạp; một số vấn đề về trật tự an toàn xã hội; về quản lý khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường; về khiếu nại, tố cáo và giải quyết các vụ việc tồn đọng còn kéo dài đang được nhân dân quan tâm cần được tập trung chỉ đạo.

II. CÔNG TÁC MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

1. Tăng cường công tác phối hợp thực hiện Chương trình quốc gia về phổ biến, giáo dục pháp luật

6 tháng qua, Ban Thường trực UBMTTQVBN tỉnh đã tập trung hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2015, trong đó, tập trung tuyên truyền Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013, các luật mới được Quốc hội khóa XIII thông qua như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội bộ; Luật Bảo vệ môi trường; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; Luật Công chứng năm 2014; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Đất đai; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật Tố cáo; Luật việc làm; Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Tổ chức Tòa án nhân dân; Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân; Luật Dân sự (sửa đổi); hưởng ứng cuộc thi viết "Tìm hiểu về Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam"; Tiếp tục triển khai thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật trong năm 2015. Phối hợp thực hiện sơ kết 3 năm thực hiện Luật PBGDPL.

- Tiếp tục tăng cường triển khai Đề án "Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2013-2016" năm 2015, lấy khu dân cư làm địa bàn tổ chức và gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", mở rộng mô hình hoạt động của "Nhóm nòng cốt", "câu lạc bộ pháp luật"; phối hợp với các tổ chức thành viên, cơ quan tư pháp cùng cấp thực hiện Đề án, nhân rộng lực lượng nòng cốt, vận động nhân dân chấp hành pháp luật ở khu dân cư.

- Ban Thường trực UBMTTQVN các cấp và các tổ chức thành viên phối hợp với ngành Tư pháp tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở, áp dụng ngày càng nhiều hơn biện pháp hòa giải để giải quyết các tranh

chấp, mâu thuẫn trong cộng đồng; tập trung củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác hòa giải ở cơ sở. Phối hợp với các hội đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bầu trưởng thôn, trưởng khu phố ở một số địa phương trong tỉnh.

- Xây dựng báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016.

2. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân

Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh thường xuyên cử đại diện tham gia tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân của UBND tỉnh theo quy định để theo dõi, giám sát và góp ý kiến cùng chính quyền giải quyết những vấn đề nhân dân đến phản ánh, kiến nghị. Định kỳ 3 tháng/lần tổng hợp tình hình nhân dân báo cáo UBTWMTTQVN, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và HĐND, UBND tỉnh. Hướng dẫn UBMTTQVN các cấp thực hiện việc tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo hướng dẫn của UBTWMTTQVN. Sáu tháng đầu năm 2015, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tiếp nhận 18 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, trong đó có 4 đơn tố cáo và 14 đơn kiến nghị, phản ánh. Nội dung chủ yếu về: chế độ chính sách, đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư, khai thác khoáng sản, khai thác rừng trồng ..., Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã nghiên cứu và xử lý 15 đơn thư; lưu 2 đơn có nội dung khiếu nại, tố cáo nhiều cấp, nhiều ngành, đã được các cấp giải quyết nhưng vẫn tiếp tục khiếu nại, còn 1 đơn đang tiếp tục nghiên cứu giải quyết.

3. Công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật

Sáu tháng qua, Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh đã tập trung nghiên cứu, tham gia và tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia vào các dự án Luật Dân sự (sửa đổi), Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND (sửa đổi); Dự thảo Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật; Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Để phát huy dân chủ đối với việc góp ý vào Luật MTTQVN (Sửa đổi), Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh phối hợp với Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị và đã trưng cầu ý kiến tham gia của đông đảo cán bộ Mặt trận các cấp, các tổ chức thành viên, hội viên, đoàn viên, các nhân sỹ, trí thức.

4. Công tác phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND, UBND, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Ban Thường trực UBMTTQVN Việt Nam tỉnh đã tuân thủ và thực hiện quy chế phối hợp hoạt động với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; tích cực phối hợp tổ

chức tiếp xúc cử tri ở 23 điểm trước và sau kỳ họp thứ 9 QH khóa XIII; Phối hợp với HĐND tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri ở trên 100 điểm sau kỳ họp thứ 14 và trước, sau kỳ họp thứ 15, 16 tỉnh khóa VI. Những vấn đề cử tri bức xúc, quan tâm được Ban Thường trực UBMT tỉnh tổng hợp gửi UBTWMTTQVN để báo cáo tại các kỳ họp Quốc hội và gửi HĐND tỉnh trình bày tại các kỳ họp HĐND tỉnh. Tham gia đầy đủ, có trách nhiệm các hoạt động giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh. Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh sơ kết công tác năm, bổ sung và ký kết quy chế phối hợp hoạt động, đồng thời tổng kết 10 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa MTTQVN và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

UBMT tỉnh tiếp tục duy trì và triển khai tốt nội dung quy chế phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh; ký kết và triển khai Quy chế phối hợp giữa UBMTTQVN và UBND tỉnh về công tác giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo hệ thống Mặt trận các cấp tăng cường, nâng cao chất lượng phối hợp hoạt động với chính quyền nhân dân cùng cấp, nhờ vậy đã kịp thời thông tin, phản ánh với chính quyền các cấp có các chủ trương, giải pháp giải quyết các vấn đề bức xúc, kiến nghị của nhân dân tạo sự đồng thuận xã hội; vận động nhân dân, hăng hái thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước.

5. Công tác giám sát và phản biện xã hội

MTTQVN các cấp tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 217 của Bộ Chính trị về công tác giám sát và phản biện xã hội; tăng cường vai trò tham mưu của các Hội đồng tư vấn trong công tác giám sát và phản biện. Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã triển khai kế hoạch giám sát và phản biện xã hội năm 2015, với các nội dung trọng tâm là: Tiếp tục thực hiện tổng rà soát chính sách đối với người có công với cách mạng (Giai đoạn 2014- 2015); Đẩy mạnh công tác giám sát thông qua hoạt động Ban TTND và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng và các hoạt động giám sát của UBMTTQVN các cấp theo quy định của pháp luật; Giám sát thực hiện Quy chế dân chủ trong xây dựng Nông thôn mới; Giám sát việc thực hiện Nghị quyết 26/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013 về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố và kinh phí hoạt động Ban TTND, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, CVD “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; Giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Đồng thời, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện giám sát các chuyên đề: Giám sát việc thực hiện Nghị định 56/NĐ-CP, ngày 16/7/2012 của Chính phủ quy định trách nhiệm của Bộ,

ngành, Ủy ban nhân dân các cấp đảm bảo cho Hội LHPN Việt Nam tham gia quản lý Nhà nước; thực hiện chính sách đối với nữ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn theo Nghị quyết của HĐND tỉnh số 12/2013/NQ-HĐND, ngày 31 tháng 5 năm 2013 “*Quy định một số chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút và tạo nguồn nhân lực có chất lượng của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2013 – 2020*”; Giám sát thực hiện chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ chính sách liên quan đến người lao động tại một số doanh nghiệp; Giám sát việc thực hiện chương trình hành động số 69-CTHĐ/TU ngày 19/12/2008 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện NQ số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của BCH TW Đảng (khóa X) về “*Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước*”; Giám sát việc huy động sự đóng góp của nông dân để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010-2014; Giám sát một số cơ sở sản xuất và kinh doanh vật tư nông nghiệp; Giám sát việc thực hiện chế độ cho người có công tập trung vào 3 đối tượng thương binh, bệnh binh và nạn nhân chất độc đi - ô - xin; việc thực hiện chế độ BHYT, phụ cấp cho chủ tịch, phó chủ tịch Hội cựu chiến binh tại các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh .v.v...

Phối hợp với Sở KH&ĐT tổ chức hội nghị tập huấn, hội thảo về giám sát đầu tư của cộng đồng về thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và tái định cư trong khuôn khổ dự án Phát triển đô thị dọc hành lang tiêu vùng sông Mê Kông. Tập trung đẩy mạnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND các cấp, hoạt động của cơ quan nhà nước và đại biểu dân cử, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới của các địa phương; các khoản đóng góp của nhân dân; việc xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình công cộng phục vụ dân sinh; việc chấp hành các quy định về đầu tư của chủ đầu tư có liên quan đến quyền và lợi ích của nhân dân trên địa bàn; việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới; việc đền bù giải phóng mặt bằng nâng cấp quốc lộ 1A và một số công trình, dự án trọng điểm.

Ban Thường trực UBMT tỉnh đã tiến hành phản biện một số văn bản như: Dự thảo Quy chế phối hợp của Bảo hiểm xã hội tỉnh; Dự thảo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 192/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, dự trữ quốc gia, kho bạc nhà nước; Dự thảo kế hoạch tuyên truyền về xây dựng gia đình và phòng chống bạo lực gia đình ...

Có thể nói, các hoạt động của MTTQ các cấp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tăng cường pháp chế XHCN, phát huy hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội góp phần quan trọng xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh.

III. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CỦA UBMT TỈNH

1. Đối với HĐND tỉnh

1.1. Nhân dân rất quan tâm về việc thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh triển khai thu phí bảo trì đường bộ đối với mô tô, xe gắn máy theo quy định của Chính phủ. Tuy nhiên, qua hai năm thực hiện, nhân dân chưa đồng thuận cao với loại thu phí này nên việc thu phí rất khó khăn. Việc tổ chức thu giao cho UBND xã, phường, thị trấn; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn lại giao cho cán bộ khu phố, tổ dân phố, thôn, bản nên còn nhiều bất cập, kém hiệu quả. Tỷ lệ kê khai phương tiện mô tô, xe gắn máy thấp hơn so với số lượng phương tiện đang lưu hành; Tỷ lệ nộp phí thấp hơn so với số lượng đã kê khai; Chế tài kiểm tra, xử lý người không thực hiện không cụ thể, không nghiêm. Vì vậy, đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện Quy định về thu phí bảo trì đường bộ đối với mô tô, xe máy. Nếu quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND không phù hợp với thực tế, kém hiệu quả thì cần xem xét bãi bỏ.

1.2. Việc xã hội hóa giáo dục là chủ trương mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, qua phản ánh của nhân dân, chủ trương đó được không ít trường vận dụng, thực hiện thu các khoản quá cao, trong khi đó cơ sở vật chất không được cải thiện tương ứng với sự đóng góp; việc công khai thu - chi không rõ ràng. Đề nghị Thường trực HĐND tỉnh cần có chủ trương giám sát hoạt động thu, chi các khoản đóng góp này.

2. Đối với UBND tỉnh

2.1. Việc thực hiện các dự án, xây dựng các công trình phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh ta những năm qua đã không ngừng tăng cường hạ tầng kỹ thuật KT-XH, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dự án, có một số địa phương, đơn vị thực hiện thiếu đồng bộ, chưa quy hoạch xây dựng vùng tái định cư (hoặc có điểm tái định cư nhưng chưa triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật dân sinh) đã làm ảnh hưởng đến việc thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng, chậm trễ công tác bàn giao mặt bằng. Đề nghị UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo các địa phương, các đơn vị thực hiện dự án phải tập trung làm tốt việc lấy ý kiến tham vấn và giám sát của nhân dân về Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đền bù, GPMB, tái định cư, thực hiện tốt việc xây dựng vùng tái định cư bảo đảm đời sống, ăn ở, sản xuất cho nhân dân vùng bị ảnh hưởng khi thực hiện dự án, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

2.2. Việc quản lý, cấp phép khai thác khoáng sản (titan, cát, sạn, vàng ...) để tạo việc làm, tăng thu nhập cho doanh nghiệp, người lao động và nộp ngân sách cho Nhà nước, hỗ trợ cho địa phương, cộng đồng ... là cần thiết. Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị từ khảo sát, quy hoạch, cấp phép và tiến hành khai thác cần bảo đảm thực hiện đầy đủ các quy trình và Quy chế dân chủ, cần được sự

đồng thuận của nhân dân địa phương vùng hưởng lợi hoặc bị ảnh hưởng, tránh tình trạng như vừa qua ở một số địa phương nhân dân không đồng tình hưởng ứng, dẫn đến kiến nghị, phản đối, cản trở làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và tâm tư, nguyện vọng của người dân. Đề nghị UBND tỉnh cần tăng cường, kiểm tra, chỉ đạo và xử lý.

2.3. Những tháng đầu năm 2015, nắng hạn gay gắt đã làm cho mực nước ở các sông, suối, hồ chứa xuống thấp, nhiều suối, hồ trong tỉnh không còn nước để phục vụ sinh hoạt, nhiều địa phương phải mua nước phục vụ cho sinh hoạt lên đến 100.000đ – 180.000/m³. Nhân dân hết sức lo lắng, Chính phủ đã quan tâm hỗ trợ cấp kinh phí giúp tỉnh tìm phương án đối phó nhằm giảm thiểu thiệt hại. Hiện nay, nguồn nước đang bị khai thác bừa bãi, nhiều hộ gia đình, nhiều địa phương tổ chức việc khoan giếng mà không có sự hướng dẫn, quản lý của các cơ quan chức năng. Đề nghị UBND tỉnh cần có chủ trương rà soát và cấp phép việc khoan và khai thác nguồn nước ngầm. Đồng thời, có chính sách hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng nặng do nắng hạn.

2.4. Việc hình thành và phát triển các HTX kiểu mới theo Luật HTX năm 2012 là yếu tố cơ sở, nền tảng quan trọng, có thể coi đây là khâu đột phá để tái cơ cấu nông nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh của nông nghiệp Việt Nam và nâng cao thu nhập bền vững cho nông dân. Đề Nghị UBND tăng cường chỉ đạo việc rà soát và đăng ký lại các HTX theo Luật HTX năm 2012 (*đến ngày 01/7/2016 phải hoàn thành theo Luật HTX năm 2012 và Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính Phủ, hiện nay tỉnh ta mới có 62/341 HTX chuyển đổi, đạt 18%*).

2.5. Hiện nay, trụ sở làm việc của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện nhiều nơi chật chội, xuống cấp, quá thiếu thôn trang thiết bị làm việc. Nhiều trụ sở dùng lại cơ sở cũ của cấp ủy đã xây dựng nhiều năm về trước, nay hư hỏng nặng, không an toàn (như Gio Linh, Vĩnh Linh ...). Đề nghị UBND tỉnh đưa nội dung xây dựng trụ sở làm việc của Mặt trận và các đoàn thể cấp huyện vào danh mục đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2021 để sớm có kế hoạch bố trí quy hoạch, nâng cấp, sửa chữa, xây mới.

3. Đối với các cơ quan tư pháp và các tổ chức hỗ trợ tư pháp

3.1. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án nhanh chóng đưa các vụ án nghiêm trọng được dư luận quan tâm ra xét xử lưu động tại các địa bàn gây án, góp phần tuyên truyền giáo dục pháp luật cho nhân dân. Hạn chế đến mức thấp nhất việc bắt, tạm giữ, tạm giam nhưng dẫn đến phải đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can; kiên quyết không để xảy ra việc truy tố, xét xử oan sai cho người vô tội. Đẩy mạnh công tác thi hành án dân sự, có giải pháp mạnh mẽ, kiên quyết để đảm bảo bản án có hiệu lực, được điều tra nghiêm minh, đảm bảo quyền lợi của tổ chức, cá nhân được thi hành án.

3.2. Cần củng cố, kiện toàn tổ chức Luật sư, Giám định, Định giá, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức này. Mặt khác, cần quan tâm hỗ trợ cơ sở vật chất, chế độ cho các tổ chức này hoạt động thực sự hiệu quả.

Trên đây là thông báo Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2015, kính trình kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khoá VI.

Nơi nhận:

- TT HĐND; UBND tỉnh
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh;
- Ban TT UBMT tỉnh;
- Lưu DCPL, VP

**TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH**



Hoàng Đức Thắng